

คณะกรรมการ World Airlines Squash

Tournament มอบรางวัลการันตีการบริการที่โดดเด่น แก่ทีมงานรอยัล คลิฟ และฟิตซ์ คลับ



พัทยา, ประเทศไทย – ฟิตซ์ คลับ – แร็กเก็ต, เฮลท์ แอนด์ ฟิตเนส ศูนย์ออกกำลังกายครบวงจรภายในรอยัล คลิฟ ไฮเต็ล กรุ๊ป ได้รับเลือกจากคูเวต แอร์เวย์ให้เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน World Airlines Squash Tournament (WAST) อีกครั้ง โดยในปีนี้มีผู้เข้าแข่งขัน 50 คนจาก 6 สายการบินนานาชาติชื่อดัง ได้แก่ สายการบินเอมิเรตส์, สิงคโปร์แอร์ไลน์, คูเวต แอร์เวย์, คาเธ่ย์แปซิฟิก, บริติช แอร์เวย์ และแควนตัส ซึ่งผู้เข้าแข่งขันต่างโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขัน 7 วัน การจัดการแข่งขันในปีนีถือว่าประสบความสำเร็จมาก

นอกเหนือจากการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นแล้ว ผู้เข้าร่วมแข่งขันยังได้เพลิดเพลินและผ่อนคลายไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายภายในรอยัล คลิฟ ไฮเต็ล กรุ๊ป รวมถึง ได้ไปสนุกสนานกันทั้งครอบครัวที่สวนน้ำรามายณะ และปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์ที่รังสรรค์เมนูพิเศษโดยเชฟระดับเวิลด์คลาส และงานมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน ณ พรอมเมอานาเดเลานจ์ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ ไฮเต็ล ซึ่งในปีนี้ ผู้เข้าแข่งขันจากคูเวต แอร์เวย์ เป็นผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ

รอยัล คลิฟ ไฮเต็ล กรุ๊ป และฟิตซ์ คลับ ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันมาแล้วหลายครั้งจากหลายองค์กร เนื่องจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและครบครัน พร้อมการบริการที่เป็นเลิศ ในปีนี้ ทางคณะกรรมการ

จัดการแข่งขันประทับใจในการบริการของทีมงานรอยัล คลิฟ และฟิตซ์ คลับเป็นอย่างมาก จึงได้มอบรางวัลพิเศษให้แก่คุณ วิทนาถ วรรณะกุล กรรมการบริหารรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และคุณ ดนัยเทพ จันทร์หอม ผู้ช่วยผู้จัดการด้านการจัดงาน รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป เพื่อแสดงความขอบคุณ และยกย่องถึงความเป็นมืออาชีพ

ฟิตซ์ คลับ – แร็กเก็ต, แฮลท์ แอนด์ ฟิตเนส ตั้งอยู่ในบริเวณของรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์ออกกำลังกายที่ทันสมัย และดีที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เนื่องจากมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย ครบครัน พร้อมด้วยสนามเทนนิสมาตรฐานแกรนด์สแลม ออสเตรเลียน โอเพ่นถึง 7 สนาม, สนามสควอชในห้องปรับอากาศ 2 ห้อง, สระว่ายน้ำ, โต้ะปิงปอง, ห้องซาวน่า และห้องอบไอน้ำ นอกจากนี้ยังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษา และความช่วยเหลือด้านสุขภาพ และการออกกำลังกายอีกด้วย รวมถึง ยังได้รับเกียรติในการต้อนรับผู้เล่นชั้นนำของเอทีพีในทุกๆปี ไม่ว่าจะเป็น Mikhail Youzhny, Dmitry Tursunov, Denis Istomin, Nikolay Davydenko และนักเทนนิสทั้งชาวไทย และต่างชาติชื่อดังอีกมากมาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และฟิตซ์ คลับ – แร็กเก็ต, แฮลท์ แอนด์ ฟิตเนส กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.royalcliff.com, www.royalcliff.com/leisure/fitz-club และ www.facebook.com/fitzclub